



GROUP

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC
BAN NHÂN SỰ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *171* /2017/CV-FLC
V/v: Tuyển thực tập sinh
và sinh viên làm thêm

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công thương Thanh Hóa.
- Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên**

Trước hết, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC xin gửi đến Quý trường lời chào trân trọng!
Tập đoàn FLC là đơn vị kinh doanh trong các lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí và bất động sản. Tại địa phương, Tập đoàn FLC đã đầu tư xây dựng Quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn Golf & Resort đi vào vận hành từ năm 2015 và giải quyết nhu cầu việc làm cho hàng nghìn lao động. Với mục tiêu trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho khách hàng, chúng tôi nhận thức rõ sức mạnh nguồn nhân lực chính là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó chúng tôi luôn tìm kiếm, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn lực có năng lực, nhiệt huyết cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp, cũng như đóng góp cùng sự phát triển của tỉnh nhà và đất nước.

Nhận thấy Quý trường là một trong những môi trường đào tạo nguồn nhân lực nổi bật của tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn FLC mong muốn được hợp tác cùng Quý trường để tạo mọi trường thực tập chuyên nghiệp cho sinh viên có thể rèn luyện và tích lũy thêm kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm và ứng dụng các kiến thức đã học trong thời gian thực hành. Vì vậy, Tập đoàn FLC kính đề nghị hợp tác toàn diện với Quý trường trên các phương diện chính như sau:

- Thông báo tới các bạn Học sinh, sinh viên về nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh và sinh viên làm thêm tại Quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn (*Thông báo tuyển dụng kèm theo*).
- Tạo điều kiện về mặt thời gian cho các bạn Học sinh, sinh viên tham gia kỳ thực tập và làm thêm tại FLC Sầm Sơn.
- Gửi danh sách và thông tin liên hệ Sinh viên đăng ký thực tập sinh và sinh viên làm thêm.
- Hỗ trợ công tác định hướng nghề nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực.
- Tổ chức các sự kiện và hoạt động khác có liên quan.

Để kỳ thực tập cũng như khoảng thời gian làm thêm của các bạn sinh viên được thuận lợi, Tập đoàn FLC sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ cho các bạn sinh viên như sau:

Trụ sở chính

Tầng 5, FLC Landmark Tower
đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
T (84-4) 3771 1111 - F (84-4) 3724 5888

Thời gian	Phụ cấp					Ghi chú
	Ăn ca	Các bữa ăn khác	Chỗ ở	Lương	Yêu cầu	
Từ ngày 26/4 đến 30/4/2017* và Từ ngày 1/9 đến 31/12/2017	Ăn ca tại Canteen công ty	Không hỗ trợ	Ở ký túc xá công ty	Không hỗ trợ	Thời gian làm việc tối thiểu 1 tháng	
Từ ngày 1/5 đến 30/8/2017	Ăn ca tại Canteen công ty	650.000đ/tháng (được trả và lương hàng tháng)	Ở ký túc xá công ty	3.000.000 đ/ tháng	Thời gian làm việc tối thiểu 1 tháng	

Tập đoàn FLC tin rằng việc hợp tác trên là một bước tiến cho mối quan hệ giữa Quý trường và Công ty. Và là môi trường thuận lợi, chuyên nghiệp để các sinh viên có thể trang bị nền tảng về kiến thức và kỹ năng cho lộ trình phát triển sự nghiệp sau này.

Tập đoàn FLC rất mong được sự hợp tác, quan tâm và tạo điều kiện từ Quý Trường.

Chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai bên được phát triển lâu dài và toàn diện trên mọi mặt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, NS;



VÔ THỊ THÙY DƯƠNG

CÔNG TY TNHH FLC SAMSON GOLF & RESORT

Địa chỉ: FLC Samson Golf Links, đường Thanh Niên, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.988.888

Web: flcsamson.com.vn

Email: recruitment@flcsamson.com.vn

**THÔNG BÁO TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP**

Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort là đơn vị hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nghỉ dưỡng, giải trí và bất động sản. Hiện tại, nhằm mục đích mở rộng quy mô, chúng tôi đang có nhu cầu tiếp nhận sinh viên thực tập trong ngành dịch vụ nhà hàng – khách sạn với những thông tin như sau:

Slt	Vị trí	Mô tả công việc	Số lượng	Mức lương (VND)	Thời gian làm việc	Yêu cầu
1	Nhân viên phụ bếp	<ul style="list-style-type: none"> Sơ chế các loại rau củ và thực phẩm tươi sống. Bảo quản thực phẩm, nguyên liệu. Chuẩn bị các loại gia vị, nguyên liệu theo yêu cầu. Sắp xếp gọn gàng các trang thiết bị trong bếp. Dọn dẹp vệ sinh khu vực Bếp Hỗ trợ các công việc khác cho đồng nghiệp. 	100	3,000,000	Theo ca	<ul style="list-style-type: none"> Nam, nữ sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ nghề tương đương trong các ngành chế biến thực phẩm Thái độ làm việc tốt, có khả năng làm việc theo nhóm tốt.
2	Nhân viên phục vụ nhà hàng	<ul style="list-style-type: none"> Vệ sinh và bảo quản các trang thiết bị nơi làm việc. Tham gia trực tiếp vào công tác chuẩn bị và sắp đặt nơi làm việc luôn luôn đảm bảo sẵn sàng phục vụ khách. Thực hiện quy trình phục vụ khách hàng: giới thiệu cho khách hàng các món ăn và đồ uống, nhận order từ khách, sau đó phục vụ khách hàng theo đúng quy cách và phong cách phục vụ của Khách sạn. Dọn dẹp bàn ăn và thay đồ mới cho khách, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng với thái độ ân cần, hòa nhã, chu đáo. 	250	3,000,000	Theo ca	<ul style="list-style-type: none"> Nam cao trên 1.65m, nữ cao trên 1.55m. Ngoại hình khá. Kỹ năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp và với khách hàng. Nhanh nhẹn, hoạt bát. Có chứng chỉ hay bằng cấp liên quan tới ngành dịch vụ ăn uống. Ưu tiên có kinh nghiệm về trong ngành dịch vụ ăn uống
3	Nhân viên Hướng dẫn	<ul style="list-style-type: none"> Nhận danh sách đoàn/khách và hướng dẫn đoàn khách thăm quan các tuyến điểm du lịch trong khu 	30	3,000,000	Theo ca	<ul style="list-style-type: none"> Nam cao trên 1.65m, nữ cao trên 1.58m trở lên.



Stt	Vị trí	Mô tả công việc	Số lượng	Mức lương (VND)	Thời gian làm việc	Yêu cầu
	viên Du lịch	<ul style="list-style-type: none"> - nghỉ dưỡng, đồng thời mô tả những nét đẹp, điểm thu hút, hấp dẫn của các điểm đó. - Chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ du khách. - Thực hiện đúng quy trình hướng dẫn và trách nhiệm của hướng dẫn viên mà Công ty đề ra. 				<ul style="list-style-type: none"> - Sức khỏe tốt, nhiệt tình, tận tâm và hiểu biết. - Có kinh nghiệm hướng dẫn. Ưu tiên ứng viên có thể Hướng dẫn. - Có khả năng hoạt náo. Ưu tiên ứng viên có khả năng tổ chức Team Building và Gala.
4	Nhân viên buồng phòng	<ul style="list-style-type: none"> - Dọn dẹp làm vệ sinh phòng khách theo đúng tiêu chuẩn của Khách Sạn - Nhân viên làm phòng phải nhận đồ vải từ khâu giặt ủi, đem xếp gọn gàng ngăn nắp vào kho. - Dọn phòng lau chùi các khu vực theo sự hướng dẫn của trưởng ca. Khi vào làm vệ sinh các phòng trống, phải chắc chắn rằng tất cả các trang thiết bị trong phòng còn hoạt động tốt, báo cáo lại mọi sự cố cho giám sát viên và bổ sung các đồ dùng còn thiếu, chuẩn bị phòng sẵn sàng cho khách vào ở. - Đảm bảo các công việc thực hiện nhanh chóng 	90	3,000,000	Theo ca	<ul style="list-style-type: none"> - Khỏe mạnh, nhanh nhẹn. - Luân nhả nhận, lịch sự, sẵn sàng giúp đỡ khách và đồng nghiệp. - Nhanh nhẹn hoạt bát - Chăm chỉ, siêng năng, chịu khó. - Sẵn sàng làm việc theo ca. - Cẩn thận, tâm huyết, nhiệt tình trong công việc.
5	Nhân viên giải trí	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp khách chu đáo và đảm bảo khách có một trải nghiệm về các trò chơi nước thú vị, an toàn. - Hướng dẫn sử dụng các công cụ hỗ trợ an toàn cho khách. Giám sát đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách tại khu vực bãi biển. - Đảm bảo khách hàng biết đến tất cả các dịch vụ giải trí và các hoạt động có sẵn, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, thân thiện và hấp dẫn - Quản lý các phương tiện giải trí dưới nước 	30	3,000,000	Theo ca	<ul style="list-style-type: none"> - Nam từ 18-30. Nam cao 1m65 trở lên. - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có sức khỏe và khả năng bơi lội tốt, ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp CB/ĐH chuyên ngành thể dục thể thao và đã có kinh nghiệm làm việc. - Sức khỏe tốt, chịu được môi trường làm việc ngoài trời - Có khả năng tập trung sự chú ý vào nhu cầu của khách

- Các chế độ cho sinh viên thực tập cho mùa cao điểm từ 1/5 đến 30/8:
 - Được bố trí chỗ ở và xe đưa đón.
 - Được hưởng phụ cấp lương theo vị trí công việc.
 - Được hỗ trợ 02 bữa ăn/ngày (1 bữa ăn tại canteen và 1 bữa thanh toán vào lương).
 - Được đào tạo, quy hoạch làm nhân sự chính thức của FLC Sầm Sơn nếu sinh viên có nhu cầu gắn bó.
- Địa điểm làm việc: FLC Samson, Sầm Sơn, Thanh Hóa.